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รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.)
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่มีนิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
รวมถึงสาขาวิชาชีพอื่นๆ ทยอยออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน ยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ
และหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ยังไม่รับทราบหลักสูตร
ทำให้ไม่สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ว่า ในส่วนของคุรุสภา ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าต่อไปการเปิด

 หลักสูตรทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จะต้องเสนอหลักสูตรให้คุรุสภารับทราบก่อน ที่จะจัดการเรียนการสอนแต่ที่ผ่านมาสถานศึกษา มักจะเปิดสอนไป
ก่อนโดยอ้างว่าเป็นสาขาขาดแคลนแล้ว ค่อยมายื่นขอให้คุรุสภารับรองหลักสูตรภายหลัง

 ทั้งนี้ การยื่นขอรับรองหลักสูตรนั้น ไม่ใช่ว่าทุกหลักสูตรที่ยื่นมาจะได้รับการรับรองในทันที
เพราะหลายหลักสูตรอาจยังไม่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ก็ต้องมีการปรับปรุง
บางหลักสูตรนักศึกษาเรียนจบแล้วยังไม่ได้รับการรับรอง จนทำให้เป็นปัญหาทับถมมาจนปัจจุบัน

 "การที่คุรุสภา เริ่มตัดตอนตอนนี้ถือว่าทำถูกต้องแล้ว และขั้นตอนสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ทั้ง
สกอ. และคุรุสภา รวมถึงสภาวิชาชีพต่างๆ ต้องทำการสำรวจ
และประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ชัดเจนให้เด็กได้ทราบก่อนว่า มีหลักสูตรใดบ้างที่
สกอ.รับทราบและสภาวิชาชีพรับรองแล้ว ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนไปแล้วแต่สภาวิชาชีพยังไม่รับรองและ
สกอ.ยังไม่รับทราบก็ต้องเร่งดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่เด็กจะเรียนจบ
ซึ่งถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ต้องเร่งทำเพื่อหยุดเลือด
ขณะที่หลักสูตรใหม่ต่างๆก็ต้องทำตามกระบวนการให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต" รศ.ดร.สุขุม กล่าว
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